

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/๑๓๖๑



สสค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘3484/67

21 มี.ค. 2567 เวลา 15.00 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๔๙๓๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อกำหนดอัตราความเร็วของถนนทางหลวงสัมปทานให้สอดคล้องกับการใช้ความเร็วบนทางหลวงพิเศษตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายกำหนดอัตราความเร็วบนถนนสัมปทาน ทุกรูปแบบ เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้กรมทางหลวงประสานผู้ได้รับสัมปทานจัดให้มีเครื่องหมายจราจร การติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในเส้นทางช่วงที่กำหนดความเร็วตามร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. และเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ขับขี่ให้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและระบายการจราจรบนทางหลวงให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

๒. มอบหมายให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของเส้นทางนำร่อง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการกำหนดอัตราความเร็วในการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางกายภาพ และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th